

Số: /BC-BKTNS

Kon Tum, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO THẨM TRA

### Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết và hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

#### 1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019<sup>(1)</sup>; trên cơ sở Báo cáo số 37/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 là đúng thẩm quyền quy định.

#### 2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết

Dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum làm chủ đầu tư thuộc dự án nhóm C, với tổng mức đầu tư khoảng 20.050 triệu đồng, nguồn vốn thực hiện từ nguồn tăng

<sup>1</sup> “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này”

thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác; dự án dự kiến thời gian thực hiện không quá 03 năm, bắt đầu từ năm 2024.

Quy mô dự án: Đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu và hệ thống an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan Đảng<sup>(2)</sup>; đầu tư bổ sung thiết bị phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phòng họp trực tuyến của Tỉnh ủy và phòng họp tại các Huyện ủy, Thành ủy<sup>(3)</sup>.

Mục tiêu dự án: nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường kết nối trao đổi thông tin dữ liệu, phát triển nâng cấp các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, hỗ trợ tích cực hiệu quả cho công tác tham mưu, thông tin phục vụ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng. Tích hợp các hệ thống cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng theo mô hình kiến trúc thống nhất của Trung ương; từng bước triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tới cấp ủy xã, phường, thị trấn; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

*(Chi tiết tại Tờ trình số 17/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)*

### **3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách**

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc thực hiện dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu của các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 đã được Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương thực hiện<sup>(4)</sup>; bên cạnh đó dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư<sup>(5)</sup>, Ban Kinh tế - Ngân sách xét thấy việc đầu tư dự án cơ bản là phù hợp chủ trương chung và tình hình thực tế. Tuy nhiên, để đại biểu có cơ sở xem xét biểu quyết thông qua, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung sau:

- Đề nghị báo cáo đánh giá hiện trạng hệ thống trang thiết bị công nghệ

---

<sup>(2)</sup> Bao gồm: Hệ thống máy chủ cho Datacenter; hệ thống số hoá dữ liệu (phần mềm số hoá tài liệu, máy scan, máy chủ và hệ thống lưu trữ); hệ thống đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

<sup>(3)</sup> Bao gồm:

+ Các trang thiết bị hội nghị trực tuyến hiện đại, tiên tiến tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

+ Các trang thiết bị đầu cuối phục vụ cho phòng hội nghị trực tuyến, gồm: Thiết bị mã hóa và giải mã, thu nhận hình ảnh và âm thanh của cuộc họp, xử lý các vấn đề về trực tuyến với các điểm đầu xa; Camera mở rộng và thiết bị kéo dài tín hiệu HDMI.

+ Trang thiết bị máy chủ kết nối đa điểm tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy, nhằm mở rộng kết nối với các đơn vị Huyện ủy, Thành ủy và các cơ quan trực thuộc khối Đảng tỉnh.

+ Hệ thống âm thanh (bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống micro, mixer, micro chủ tịch, đại biểu, amply, loa,...) cho các phòng họp trực tuyến các Huyện ủy, Thành ủy.

<sup>(4)</sup> Thông báo kết luận số 886-TB/TU ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy.

<sup>(5)</sup> Báo cáo số 37/BC-SKHDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

thông tin của các cơ quan Đảng (*cấp tỉnh, cấp huyện*) sau khi được đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin theo chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021<sup>(6)</sup>; hiệu quả quản lý, sử dụng, nhu cầu đầu tư nâng cấp; lý do trước đây khi đề xuất, kiến nghị chủ trương đầu tư, không đề nghị đầu tư một lần hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo sự đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác.

- Hiện nay, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa có danh mục dự án này. Để có cơ sở bố trí vốn thực hiện dự án từ năm 2024, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo làm rõ thêm và đề xuất hướng xử lý để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Để tránh đầu tư trùng lặp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát các hạng mục trong dự án dự kiến đầu tư và khẳng định không trùng lặp với các hạng mục thuộc Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh (*đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021*) và các dự án mua sắm trang thiết bị có liên quan, đảm bảo điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư công<sup>(7)</sup>.

- Đối với các hạng mục đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ số hóa tài liệu,... mang tính hệ thống, thuộc danh mục thiết bị chuyên dùng; Việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng thiết bị chuyên dùng theo quy định, đòi hỏi yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật thuộc trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan có liên quan rà soát, xác định cụ thể danh mục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh, sự phù hợp với quy định của pháp luật tránh đầu tư trùng lặp lãng phí ngân sách nhà nước; đảm bảo tính đúng đắn về pháp lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

- Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đề nghị chủ đầu tư tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đã được đầu tư trước đây, xác định những hạng mục mới, cần thiết phải đầu tư; đồng thời tính toán các hạng mục mua sắm trang thiết bị cho phù hợp với quy định và điều kiện thực tế; thực hiện đầu tư theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng, hiệu quả hoạt động của dự án theo quy định hiện hành.

- Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

---

<sup>(6)</sup> Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh.

<sup>(7)</sup> Theo quy định tại Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2019:

**“Điều 18. Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án**

2. Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư..”

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT-NS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**

**Hồ Văn Đà**